

BHXH Thanh Hóa, BHXH Quốc gia Lào tăng cường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm

17:29 22/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong hai ngày 21-22/3, đoàn đại biểu cơ quan BHXH Quốc gia Lào do bà Bouahome Phommachane - Phó Tổng Giám đốc cơ quan BHXH Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại BHXH tỉnh Thanh Hóa. Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám chủ trì buổi làm việc.



BHXH Thanh Hóa, BHXH Quốc gia Lào tăng cường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám gửi lời chào mừng tới đoàn cán bộ cơ quan BHXH Lào đã đến thăm và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra và các lĩnh vực công tác khác. Và nhấn mạnh, đối với cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa, đây không chỉ là vinh dự mà còn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo BHXH Thanh Hóa cho biết, riêng đối với lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xây dựng các giải pháp khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế; đồng thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp xử lý và ngăn chặn các sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Cũng tại buổi làm việc, trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh đã trao đổi, thông tin nhanh đến Đoàn cán bộ cơ quan BHXH Lào về các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác thu, chế độ BHXH và giám định BHYT. Theo đó, năm 2023, BHXH tỉnh Thanh Hóa quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với trên 12 ngàn đơn vị, với trên 523 ngàn người tham gia BHXH, trên 3,4 triệu người tham gia BHYT (bằng 91,95% dân số), số tiền thu 11.173 tỷ đồng; tiếp nhận và thẩm định giải quyết cho gần 278 ngàn lượt người hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 5.180 ngàn lượt người; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn tiền lương hưu và trợ cấp BHXH cho gần 200 ngàn lượt người, với số tiền trên 11.913 tỷ đồng; công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo, thực hiện triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tích cực triển khai phương thức giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.



Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Cơ quan BHXH Lào, bà Bouahome Phommachane, Phó Tổng Giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức BHXH tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức của Cơ quan BHXH Lào và một số kinh nghiệm công tác thanh tra chuyên ngành trong việc bảo đảm an sinh xã hội tại Lào. Bà Bouahome Phommachane cũng bày tỏ sự ấn tượng về những kết quả mà BHXH tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Trong hai ngày làm việc tại Thanh Hóa, ngày 22/3, đoàn công tác BHXH Lào đã có buổi làm việc tại BHXH thành phố Sầm Sơn. Giám đốc BHXH thành phố Sầm Sơn Đặng Sỹ Mười đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của các đại biểu Cơ quan BHXH Lào về chức năng, nhiệm vụ của BHXH cấp huyện và một số nội dung trong công tác tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT tại cơ sở, mối quan hệ giữa cơ quan thực hiện chính sách với cấp ủy, chính quyền địa phương.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxh-thanh-hoa-bhxh-quoc-gia-lao-tang-cuong-gap-go-chia-se-kinh-nghiem>

